



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานเลขานุการ สำนักบริหารการศึกษ โทรศัพท 02 118 0144 (ภายใน 618203)
ที่ อว 6501.2301/ ว. 1151 วันที่ 21 มีนาคม 2567
เรื่อง การพิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 คน

เรียน คณบดีคณะ/วิทยาลัยต่าง ๆ

ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 25 ราย ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล สัจจาภินชย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุม ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ได้พิจารณาคัดเลือกกรรมการวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. 2558 และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ด้วยนั้น

เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกข้างต้นได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการวิชาการ มก. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ส่วนงานของท่าน โปรดพิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. 2558 ข้อ 4.3 รวมทั้งมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยให้เสนอชื่อ จำนวน 1 คน โดยให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะหรือกรรมการประจำส่วนงาน

ทั้งนี้ ขอให้ส่วนงานเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) โดยพิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์ม (ดาวน์โหลดได้ที่ <https://registrar.ku.ac.th/kuac>) พร้อมประวัติ ส่งไปที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 7 อาคารระพี สาคริก สำนักบริหารการศึกษ ภายในวันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 ในกรณีที่ส่งในรูปแบบไฟล์ .pdf สามารถส่งได้ที่ e-mail : kuac@ku.th โดยให้สแกนจากต้นฉบับที่มีการลงนามของคณบดีหรือผู้แทนที่คณบดีมอบหมายเท่านั้น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประธานกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.)

รายละเอียดการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 คน

ลำดับ	รายละเอียด	ชนิดไฟล์
1	แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	.docx และ .pdf
2	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. 2558	.pdf
3	ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559	.pdf
4	ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566	.pdf

โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลประกาศ/ข้อบังคับ และ download ไฟล์แบบเสนอฯ (ลำดับ 1)
เพื่อกรอกรายละเอียดข้อมูลประวัติและเหตุผลประกอบการเสนอชื่อได้ที่เว็บไซต์ ก.ว.ช. ตามลิงก์ด้านล่างนี้

<https://registrar.ku.ac.th/kuac>

หรือลิงก์ google drive ด้านล่างนี้

<https://kaset.sart/WIAVUZ>

